



## เกี่ยวกับโครงการ

# LEAKED

### ทำความเข้าใจและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายภาพโป๊เปลือยของเยาวชนในประเทศไทย

ผู้ใหญ่มักทำความเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆ จากประสบการณ์ในวัยเยาว์ของตนเอง เช่น ความกระวนกระวายใจตอนออกเดทครั้งแรก ความไว้วางใจระหว่างเพื่อน หรือความความตื่นเต้นเมื่อเข้าร่วมชมรมกีฬา แต่โลกออนไลน์กลับเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ ผู้ใหญ่ส่วนมากในประเทศไทยไม่ได้เติบโตมากับโลกดิจิทัล ดังนั้น จึงประสบความยากลำบากในการทำเข้าใจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังจากพฤติกรรมออนไลน์ของเยาวชน กับวิธีที่เยาวชนเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกออนไลน์ โดยที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตยิ่งเพิ่มความซับซ้อนในการทำเข้าใจดังกล่าว

เมื่อเยาวชนถ่ายทอดประสบการณ์ของตนบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น ช่วงสำคัญของชีวิตอย่างการออกเดท การเรียนรู้เรื่องเพศ และการสร้างความมั่นใจในตัวเองก็เป็นเรื่องที่หาทางออกได้ในโลกดิจิทัล ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเรื่องที่เกินกว่าความเข้าใจของผู้ใหญ่ การแบ่งปันภาพเปลือยหรือภาพส่วนตัวกับแฟนหรือเพื่อนๆ กลายเป็นเรื่องปกติ เยาวชนบางส่วนระบุว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางสำหรับการแสดงออกทางเพศและการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ในช่วงล็อกดาวน์จากการระบาดของโรคโควิด19 พฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นทางเลือกเดียวของเยาวชนในการก้าวผ่านพัฒนาการทางเพศตามธรรมชาติของพวกเขา

แม้พฤติกรรมทางออนไลน์บางประการ จะนำมาซึ่งความเสี่ยงอย่างชัดเจน แต่มีเยาวชนบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นว่าตนมีความตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้พร้อมกับมีความรู้ในการปกป้องตนเองขณะที่เรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ บ่อยครั้งพบว่าการสื่อสารเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกดิจิทัลอาจมีความระมัดระวังมากเกินไปและมีลักษณะของ 'การห้ามกระทำ' เป็นหลัก เยาวชนจึงเผชิญกับคำเตือนที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการห้ามส่งต่อภาพโป๊เปลือยและผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อความเหล่านี้อาจขัดแย้งกับประสบการณ์ตรงของเยาวชนบางส่วนที่พบว่าการส่งภาพส่วนตัวเกิดจากความยินยอมของเจ้าตัวและไม่ส่งผลร้ายใดๆตามมา ดังนั้น การสนับสนุนเยาวชนในการวิเคราะห์พื้นที่สีเทาดังกล่าว รวมทั้งช่วยให้พวกเขาสามารถหาทางออกและต่อรองเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนเหล่านี้จึงมีความจำเป็นมาก

การสื่อสารที่ผสมปนเปกันทำให้เยาวชนรู้สึกลังเลใจในการขอความช่วยเหลือ นำไปสู่ปัญหาต่างๆที่ผู้ใหญ่ได้เคยตกเตือนเอาไว้ การพูดคุยเรื่องที่จะเหยียดอ่อนอย่างการถ่ายภาพโป๊เปลือยของเยาวชนรวมทั้งบรรทัดฐานทางเพศและทางสังคมในประเทศไทย จำต้องเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ว่าด้วยเรื่องเพศวิถีและการยินยอมพร้อมใจ เช่น เด็กสาวที่ส่งภาพโป๊เปลือยของตนเองให้แฟนหนุ่มในบริการสตรีมมิ่งอาจถูกตีตราว่า 'แรด' ในขณะที่เด็กหนุ่มที่ส่งภาพล่อแหลมไปให้ผู้อื่นกลับได้รับความเห็นอกเห็นใจโดยมองว่าเป็น 'เรื่องธรรมชาติของเด็กผู้ชาย' เยาวชนที่เป็น LGBTQ มักได้รับความเห็นอกเห็นใจน้อยกว่าใคร เนื่องจากความเชื่อปรามปรามว่าเด็กกลุ่มนี้มีความต้องการทางเพศสูง ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการถูกล้อเลียนและถูกข่มขู่มากขึ้น โดยเฉพาะในระหว่างการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศภาวะของตนเอง

**ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการ 'Leaked' ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มอันกล้าหาญเพื่อลดความแตกแยกและเชื่อมโยงความแตกต่าง! โดยเราจะสอบถามเยาวชนจำนวน 2,000 คนในภาคเหนือของประเทศไทย ว่าอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยกับโลกออนไลน์ในปี 2567 เป็นเช่นไร เราจะสำรวจว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์เชิงพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่การจับกันจนถึงการเจอแฟนครั้งแรก รวมทั้งบทบาทของเทคโนโลยีในการสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์**

ความเห็นที่ได้รับจากเยาวชน จะนำมาสร้างกิจกรรมที่สะท้อน หรืออาจพลิกสถานการณ์การกล่าวโทษเหยื่อได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือ หรือการเน้นย้ำถึงข้อดีบางประการที่เทคโนโลยีนำมาสู่ชีวิตแบบโรแมนติคของเรา รวมถึงการทำให้กฎหมายที่เกี่ยวกับความยินยอมผ่านหน้าจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น การกระทำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสังเกต แต่ยังรวมถึงการรับฟังและตอบสนองอย่างจริงจังต่อคำร้องขอความช่วยเหลือจากเยาวชนที่ต้องการคำแนะนำในการสำรวจโลกดิจิทัลอย่างฉลาดและปลอดภัย





## โครงการ Leaked วางแผนที่จะ

🧐 **สำรวจแรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชนใน** ประเทศไทยเกี่ยวกับการถ่ายและส่งต่อภาพโป๊เปลือย ตลอดจนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก

👁️ **ออกแบบกิจกรรมการป้องกัน** ผ่านมุมมองของเยาวชน โดยมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้โลกดิจิทัลตามครรลองธรรมชาติ แทนที่จะเป็น 'การปกป้องเด็กๆ' เพียงอย่างเดียว

👤 **แสวงหาโอกาสในการสร้างความมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** รวมถึงรัฐบาล เพื่อให้เกิดการยอมรับและขยายขนาดของแม่แบบนี้

## ในอีก 36 เดือนต่อจากนี้ เราตั้งใจที่จะ

📖 **สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนจำนวน 2,000 คน** ที่มีอายุระหว่าง 9-16 ปีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยว่า ด้วยแรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการถ่ายและส่งต่อภาพโป๊เปลือยโดยใช้วิธีที่เหมาะสมกับวัยและคำนึงถึงจริยธรรมในการถามคำถามที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเหล่านี้

👤 **รวบรวมมุมมองของผู้มีบทบาท** เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ผู้ให้บริการสังคม ตำรวจ และผู้รอดชีวิตที่ประสบปัญหาจากพฤติกรรมดังกล่าวในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

👤 **พัฒนาสองหลักสูตรที่เหมาะสมกับ** เยาวชนกลุ่มอายุน้อย และกลุ่มเด็กโต โดยใช้ข้อมูลที่มาจากมุมมองของเยาวชนเป็นหลักหลักสูตรที่ตอบสนองและใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการป้องกันตลอดจนช่วยให้เยาวชนสามารถจัดการกับความท้าทายในการคบหาและสร้างความสัมพันธ์สมัยใหม่เหล่านี้

👤 **นำร่อง ปรับปรุง และประเมินหลักสูตร** โดยใช้กระบวนการทำซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงและความจำเป็นของเยาวชน

## ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

😊 **โน้มน้าวการตัดสินใจ** ของเยาวชน ในขณะที่พวกเขาเชื่อมโยงพัฒนาการทางเพศของตนเข้ากับเทคโนโลยีและชีวิตบนโลกออนไลน์ โดยให้คำแนะนำผ่านกิจกรรมในโครงการ

👤 **โครงการ 'Leaked'** จะมุ่งไปที่การสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกวิทยากร กระบวนการที่มีอิทธิพลมากที่สุดเพื่อให้การชี้แนะเยาวชนตลอดทั้งหลักสูตร โดยหลีกเลี่ยงวิธีสื่อสารเกี่ยวกับการกำจัดความเสี่ยงแบบเดิม และการด่วนตัดสินใจ

👤 **นำกรอบการประเมินที่** เข้มข้นมาใช้ โดยยึดตามกรอบความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยออนไลน์ของยูนิเซฟในการเลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

👤 **ความร่วมมือกับ** เจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทยจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการขยายงานในอนาคตต่อไป

## การออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรมและระมัดระวัง

คณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการออกแบบงานวิจัย กระบวนการทบทวนจริยธรรมโดยนักวิชาการอิสระจะกล่าวถึงความละเอียดอ่อนของหัวข้อ ซึ่งอาจจำกัดการสอบถามบางประเด็นไว้เฉพาะกับกลุ่มเด็กโต กว่า (13-16 ปี) อย่างไรก็ตาม การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มาจากเยาวชนอย่างแท้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจะดำเนินการทบทวนตรวจสอบด้านจริยธรรมอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เยาวชนทั้งสองกลุ่มอายุ (9-12 และ 13-16 ปี) มีส่วนร่วมในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ อย่างปลอดภัย

## พันธมิตรโครงการ

**Evident** เป็นบริษัทวิจัยในกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการค้ามนุษย์ Evident จะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ การจัดกระบวนการ การสำรวจ และการให้คำปรึกษาอื่นใดกับเยาวชนจำนวน 2,000 คน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ หลังจากได้รับข้อมูลนี้แล้ว เราจะพัฒนา นำร่อง และประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านการประสานความร่วมมือกับโครงการ HUG

**โครงการ HUG** เป็นมูลนิธิในเชียงใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครอง ตลอดจนฟื้นฟูเด็กและคนหนุ่มสาวที่มีความเสี่ยงซึ่งถูกแสวงหาประโยชน์ทางออนไลน์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือค้ามนุษย์ โครงการ HUG ให้การสนับสนุนการสืบสวนและเป็นพันธมิตรกับเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต เอพีบีโอ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา และสถานทูตหลายประเทศ ความร่วมมือของโครงการ HUG มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันอย่างเป็นระบบทั้งในระดับนโยบายและระดับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเด็กๆ รวมถึงการตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเด็กเหล่านั้น

โครงการ HUG จะร่วมมือกับ Evident ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโดยอิงจากสิ่งที่เยาวชนบอกเรา ในการนำร่องใช้สื่อการอบรมและวิธีการส่งต่อข้อมูล ตลอดจนประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปภายหน้า

## ติดต่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ โปรดติดต่อ เจนนิเฟอร์ ชัทซ์ (Jennifer Schatz) ผู้ประสานงานโครงการได้ที่ [jen@itsevident.org](mailto:jen@itsevident.org)

HUG PROJECT



EVIDENT.

สนับสนุนโดย

CHILDHOOD

CHILDHOOD FOUNDATION

FOR THE PROTECTION OF CHILDREN